



รง.น้ำตาลเร่งเพิ่มผลผลิต

3สมาคมผนึกกำลังช่วยชาวไร่อ้อย

ตั้งเป้าหมายยกระดับคุณภาพ-ความหวาน

โพสต์ทูเดย์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เร่งยกระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยไทย หลังความหวานลด

นายสิริวัชร ธีร์เมฆทัต ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ในอุตสาหกรรมผลิตปี 2556/2557 ทางโรงงานน้ำตาลทรายจะร่วมมือกับยกระดับคุณภาพอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล โดยโรงงานน้ำตาลทรายแต่ละแห่งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่องานให้คำแนะนําและช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการพัฒนากระบวนการผลิตอ้อย ตั้งแต่ขั้นตอนการบำรุงต่ออ้อย การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดเตรียมหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลทรายจะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกและการจัดเก็บผลผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการหีบอ้อย เพื่อผลิตน้ำตาลทรายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยได้

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญที่พบในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขณะนี้คือ เรื่องของคุณภาพอ้อยซึ่งไม่พื้เท่าที่ควร ฐได้จากค่าเฉลี่ยการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยหลังหีบหรืออุตสาหกรรมผลิตปี 2555/2556 ผลิตเฉลี่ย 100.24 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จากอุตสาหกรรมผลิตปีก่อนที่ 104.63 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่มีผลผลิตลดลง 4.39 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่วนค่าเฉลี่ยความหวานลดลงเหลือ 11.64 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.04

ซี.ซี.เอส.

“เราพอใจที่มีผลผลิตอ้อยทะลุ 100 ล้านตัน และผลผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ ประจำอุตสาหกรรมผลิตปี 2555/2556 ก็ทะลุ 100 ล้านกระสอบ แต่ในเชิงคุณภาพเรายังไม่พอใจ เพราะอ้อยปริมาณ 100 ล้านตันปีนี้ผลิตน้ำตาลทรายได้ 100.24 ล้านกระสอบ ในขณะที่ปีก่อนเฉลี่ยเพียง 97.98 ล้านตัน แต่ได้น้ำตาลทราย 102.5 ล้านกระสอบ แสดงให้เห็นว่าในเชิงคุณภาพผลผลิตอ้อยยังน่าเป็นห่วง” นายสิริวัชร ธีร์กล่าว

ทั้งนี้ อ้อยที่ปลูกจะมีสภาพสุกจากหลายปัจจัยทั้งด้านสภาพอากาศที่แปรปรวน และการจัดเก็บผลผลิตที่มีสิ่งปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้ สำหรับปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่เพิ่มเป็น 12-15 ตัน จากปัจจุบันที่เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ตันต่อไร่ และการจัดเก็บผลผลิตที่ตรงการลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ด้วยการสนับสนุนรถตัดอ้อยให้เกษตรกรไร่อ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพ มีสิ่งปนเปื้อนลดลง มีความหวานสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น และทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้มากขึ้น ■